

Số: /TB-UBND

Cẩm Long, ngày 28 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc: Tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn xã Cẩm Long

Kính gửi: - Các Ông trưởng thôn trên địa bàn xã;
- Các ban ngành đoàn thể liên quan.

Thực hiện chỉ thị 03/CT- UBND huyện Cẩm Thủy ngày 26/5/2021 về việc "**Tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn huyện Cẩm Thủy**".

Trong thời gian vừa qua tình hình bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn xã diễn biến phức tạp, ngày gia tăng (Tính đến ngày **28/5/2021** trên địa bàn xã xuất hiện 27 hộ = 30 con bò bị bệnh viêm do nổi cục trong đó 15 con bò đã khỏi bệnh, 12 con bò đang điều trị, 03 con bò đã chết, tiêu hủy). Trước tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục Trâu, bò diễn biến ngày tăng như trên. Chủ tịch UBND xã Cẩm Long yêu cầu các Ông Trưởng thôn, các thành viên Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm xã, cán bộ chỉ đạo thôn thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các thôn:

Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân, người chăn nuôi hiểu rõ mức độ nguy hiểm của dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu bò để người dân chủ động phòng chống dịch.

Thông kê lại số lượng Trâu, bò của thôn để có biện pháp kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, với phương châm "Xã giữ xã, thôn giữ thôn, hộ giữ hộ, không để dịch bệnh phát sinh lây lan thêm".

Thực hiện tốt công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi, chuồng trại, đường làng, ngõ xóm, bãi chăn thả và sử dụng các loại thuốc diệt côn trùng, ruồi, muỗi, ve, mòng... như Hantox 200, Deltamethrin, Formaldes.... Để tiêu diệt mầm bệnh và các nguồn lây bệnh.

Tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch, chăn nuôi an toàn sinh học.

Thực hiện nghiêm túc thông báo số 14/TB- UBND xã Cẩm Long ngày 30/3/2021 về Tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò.

Giám sát việc mua- bán, vận chuyển đặc biệt là trâu, bò và các sản phẩm từ thịt trâu, bò đi qua và trên địa bàn thôn, xã.

2. Các ban ngành liên quan:

2.1. Thành viên Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm xã:

Các thành viên BCD xã dành thời gian xuống thôn (đơn vị mình chỉ đạo, phụ trách) để phối hợp, chỉ đạo thực hiện tiêm phòng gia súc, gia cầm và phòng chống

bệnh đạt kết quả cao đồng thời phản ánh các khó khăn vướng mắc của thôn về Trưởng Ban chỉ đạo xã để được chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

2.2. Ban nông nghiệp và cán bộ thú y xã.

Hướng dẫn vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng chống dịch, chăn nuôi an toàn sinh học, tham mưu các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn xã đạt hiệu quả cao nhất.

Trực tiếp kiểm tra công tác tiêu hủy trâu bò chết theo quy định.

Hướng dẫn, khuyến cáo người chăn nuôi phác đồ điều trị hiệu quả, các biện pháp vệ sinh thú y, biện pháp phòng chống dịch đối với trâu bò bị mắc bệnh viêm da nổi cục hạn chế thấp nhất số trâu bò bị chết do mắc bệnh Viêm da nổi cục.

Phối hợp với các thôn kiểm tra kiểm soát việc giết mổ gia súc nhất là Trâu, bò và các sản phẩm từ thịt trâu bò tại các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn xã.

2.3. Ban văn hóa, cán bộ truyền thanh.

Phối hợp với ban nông nghiệp, các thôn làm tin bài đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ về mức độ nguy hiểm của bệnh Viêm da nổi cục trâu bò để người chăn nuôi biết và chủ động phòng chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu bò đạt hiệu quả cao.

2.4. Ban Công an xã:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển, kinh doanh buôn bán động vật trên địa bàn xã, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định và cử cán bộ tham gia các đội kiểm soát, chốt kiểm dịch cấp xã khi có yêu cầu.

2.5 Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể:

Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã thường xuyên đến thôn tăng cường vận động các đoàn viên, hội viên, hộ chăn nuôi, quần chúng nhân dân tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm nói chung và phòng chống bệnh viêm da nổi cục trâu bò đạt hiệu quả cao nhất.

Vậy UBND xã Cẩm Long thông báo những nội dung trên cho các thôn, ban ngành đoàn thể liên quan được biết, thông báo rộng rãi cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn để có biện pháp phòng chống dịch bệnh một cách hiệu quả nhất./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, BNN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hàn Văn Tú

